

THÀNH ỦY BẮC KẠN
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 464-CV/BTGTU
Cung cấp tài liệu tuyên truyền
về công tác TTĐN tháng 7/2024

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP. Bắc Kạn, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: - Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể thành phố,
- Báo cáo viên cấp thành phố.

Căn cứ Công văn số 1817-CV/BCĐ, ngày 23/7/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bắc Kạn về cung cấp tài liệu tuyên truyền về công tác TTĐN tháng 7/2024; Ban Tuyên giáo Thành ủy cung cấp tài liệu tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại tháng 7 năm 2024 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập.

Đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai quán triệt, chỉ đạo và định hướng tuyên truyền (Theo tài liệu tuyên truyền gửi kèm).

Trân trọng!

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Thường trực Thành ủy (báo cáo),
- Như trên,
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN

Phạm Quyết Chiến

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
VỀ CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI THÁNG 7 NĂM 2024

*(Gửi kèm theo Công văn số -CV/BTGTU, ngày 25/7/2024
của Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Kạn)*

I. THÔNG ĐIỆP ĐỐI NGOẠI CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

1. Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia (11-13/7). Tại các cuộc hội đàm, hội kiến với Lãnh đạo cấp cao Lào, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu to lớn và toàn diện mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đã giành được; khẳng định tin tưởng Lào sẽ vượt qua khó khăn trước mắt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lần thứ IX giai đoạn 2021-2025; tái khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, coi đây là tài sản vô giá, yếu tố sống còn với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Chủ tịch nước thông báo về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam; bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành quả nổi bật, quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội của mỗi nước; đi sâu trao đổi về các định hướng, biện pháp thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí trong bối cảnh tình hình thế giới đang biến đổi nhanh chóng và phức tạp như hiện nay, hai bên cần tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong; nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) năm 2024, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Lào ở khu vực và trên thế giới.

Gặp, thăm hỏi các đồng chí nguyên Lãnh đạo cấp cao Lào, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ và tình cảm quý báu các đồng chí nguyên Lãnh đạo cấp cao của Lào dành cho Việt Nam, cũng như những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí trong việc gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ thủy chung, son sắt, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào sẽ ngày càng phát triển độc lập, tự chủ, phồn vinh, nhân dân Lào anh em ngày càng ấm no và hạnh phúc.

Hội kiến, hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Lãnh đạo cấp cao Campuchia, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia; khẳng định tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước là tài sản vô giá cần được lưu giữ cho thế hệ mai sau; khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp cho quan hệ tốt đẹp đó, đồng thời quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa

việc tuyên truyền sâu rộng, giáo dục thế hệ trẻ hai nước hiểu đúng về sự gắn bó, đoàn kết và hy sinh cho nhau giữa hai nước, hai dân tộc và tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Chủ tịch nước trao đổi sâu về phương hướng và giải pháp thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới, thống nhất cao về những định hướng lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, giao lưu nhân dân, văn hóa nghệ thuật, thông tin báo chí, thể thao, phát triển nguồn nhân lực... về hợp tác khu vực và quốc tế, vấn đề người gốc Việt tại Campuchia; tiếp tục phát huy vai trò của Quốc hội hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương. Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa giá trị lịch sử của quan hệ Việt Nam - Campuchia và nhất trí cần đẩy mạnh đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục để nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ hiểu biết, nhận thức đúng đắn về quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước; kiên quyết không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chia rẽ tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

2. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith (5/7). Tại buổi tiếp, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và sự điều hành quyết liệt, sát sao của Chính phủ, đất nước và nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX. Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ chuẩn bị tốt nhất phục vụ việc trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới.

II. CHÍNH GIỚI, BÁO CHÍ, DƯ LUẬN QUỐC TẾ VỀ TÌNH HÌNH VIỆT NAM

1. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, gặp gỡ Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo cấp cao Lào đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm kể từ khi nhậm chức; khẳng định sẵn sàng phối hợp với Chủ tịch nước Tô Lâm phát huy mối quan hệ “có một không hai” trên thế giới ngày càng bền vững và hiệu quả.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cảm ơn Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vun đắp và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch nước Tô Lâm, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và các nhà Lãnh đạo cấp cao Campuchia chúc mừng những thành tựu đối nội, đối ngoại của Việt Nam thời gian qua; tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa; tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là dấu son mới, góp phần tô thắm hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững giữa hai nước; bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng trước đây, cũng như

trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; nhấn mạnh hai nước cần hợp tác chặt chẽ để gìn giữ và phát huy đoàn kết hai nước.

2. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho biết phía Trung Quốc đánh giá cao thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua; khẳng định những thành tựu và vai trò quan trọng của Việt Nam đối với nền kinh tế khu vực và trên thế giới là lý do để Thủ tướng Phạm Minh Chính là một số ít trong lãnh đạo nước ngoài 3 lần liên tiếp được mời tham dự Diễn đàn WEF. Theo Đại sứ Hùng Ba, phía Trung Quốc rất coi trọng hợp tác với Việt Nam về lĩnh vực xây dựng kết nối hạ tầng giao thông, đặc biệt các dự án phía bắc Việt Nam và khu vực biên giới hai nước. Theo Đại sứ, việc phát triển, kết nối các tuyến đường sắt qua biên giới hai nước hết sức có ý nghĩa, mang tính chiến lược, thể hiện sự tin cậy chính trị rất cao của hai nước, làm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Sau khi tăng cường kết nối và hoàn thành các dự án đường sắt liên vận, Việt Nam sẽ là cầu nối quan trọng kết nối với các nước châu Âu, Trung Á và ASEAN. Đây cũng là biểu hiện sinh động của “Cộng đồng chia sẻ tương lai, có ý nghĩa chiến lược” của hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

III. TÌNH HÌNH DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN VÀ BIỂN ĐÔNG

1. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ mặc dù đã ghi nhận một số tiến bộ của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy tự do tôn giáo, tín ngưỡng, song Báo cáo thường niên về tự do tôn giáo quốc tế năm 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn đưa ra những nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng và không chính xác về tình hình thực tế ở Việt Nam. Đồng thời, nhấn mạnh Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, quyền không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng và hoạt động của các tổ chức tôn giáo được đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật. Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Hoa Kỳ về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau về những vấn đề còn khác biệt, qua đó đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

2. Nhân 8 năm Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, Lãnh đạo Philippines, Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây có phát biểu kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của PCA. (1) Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Ano (12/7) tuyên bố Philippines phản đối mọi âm mưu nhằm làm suy yếu lợi ích quốc gia của nước này, đặc biệt là việc sử dụng vũ lực ở Biển Đông đang tranh chấp. (2) Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken lên tiếng kêu gọi Trung Quốc “tuân thủ phán quyết” của PCA trên trang mạng X. Liên minh châu Âu EU cũng ra tuyên bố tương tự.

Trong khi đó, trong một tuyên bố, phái đoàn Trung Quốc tại EU cho biết họ “vô cùng bất bình” và “kiên quyết phản đối” tuyên bố liên quan đến phán quyết về Biển Đông của PCA. (1) Trung tâm Nghiên cứu Biển Hoa Dương, Viện Nghiên cứu Hoa Nam Trung Quốc và Hiệp hội Luật Quốc tế Trung Quốc (11/7) công bố

“Báo cáo Phản bác Phán quyết PCA trong vụ kiện Trọng tài Biển Đông”, trong đó nhấn mạnh Chính phủ Trung Quốc sẽ không công nhận phán quyết bất hợp pháp của PCA. (2) Trang hkcna.hk (11/7) dẫn lời Giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Á (Hong Kong) Bành Niệm cho rằng từ năm 2016 đến nay, những thay đổi trong quan hệ Trung Quốc - Philippines là yếu tố chính ảnh hưởng đến diễn biến tình hình ở Biển Đông, tiếp theo chính là nhân tố Hoa Kỳ; nhấn mạnh phán quyết của PCA khiến Trung Quốc và Philippines gặp khó khăn hơn trong việc xoa dịu tình hình thông qua các kênh ngoại giao, gia tăng đối đầu ở tuyến đầu trên biển, mở ra chiến trường mới cho các cuộc chiến pháp lý, rất bất lợi cho việc xoa dịu tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines.

IV. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền, thông tin đậm nét, đầy đủ các sự kiện chính trị - đối ngoại của Việt Nam; thông điệp đối ngoại và kết quả tích cực từ hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, chuyên thăm, làm việc của các đối tác, bạn bè quốc tế. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2024. Đồng thời, tăng cường thông tin, quảng bá về hình ảnh, các sự kiện văn hóa, các điểm đến hấp dẫn của Việt Nam để tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế.

2. Về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ra quyết định liên quan tới việc công nhận quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, báo chí truyền thông chỉ khai thác thông tin chính thức từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ; không khai thác các đánh giá, bình luận thiếu khách quan từ các cơ quan, báo chí nước ngoài. Do đây là vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm trong quan hệ hai nước, đề nghị báo chí thông tin thận trọng, không sử dụng ngôn từ, “giật tit” dễ gây hiểu lầm, không chỉ trích Hoa Kỳ. Tăng cường thúc đẩy dòng thông tin khẳng định Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ 6 tiêu chí xem xét quy chế kinh tế thị trường theo luật định của Hoa Kỳ, nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam đã phát triển vượt bậc trong tổng quan so sánh với nhiều nền kinh tế đã được công nhận khác. Đồng thời, truyền tải thông điệp tích cực rằng việc Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam là bước đi đúng đắn, đóng góp vào quan hệ hai nước, nhất là kể từ sau khi nâng cấp quan hệ vào năm 2023.

3. Trong bối cảnh các tổ chức, thế lực phản động trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá, tăng cường vận động chính giới Hoa Kỳ và phương Tây gia tăng sức ép với Việt Nam về các vấn đề nhân quyền, nhất là trong bối cảnh diễn ra bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, rà soát thông tin, kịp thời ngăn chặn và đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật về tình hình Việt Nam. Đồng thời, duy trì hiệu quả tuyên tin, bài về thành tựu nhân quyền của Việt Nam; tăng cường thông tin chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về tự do tôn giáo, tín ngưỡng, tự do ngôn luận thông qua các thông điệp, phát biểu quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại các sự kiện trong nước và quốc tế.

4. Vừa qua, có thông tin rằng Bộ Ngoại giao Philippines hoan nghênh sự công nhận của Việt Nam đối với việc Manila đệ trình Báo cáo Ranh giới ngoài thềm lục

địa ở Biển Đông. Thực tế, qua trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines và Đại sứ quán Philippines tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao chưa khẳng định thông tin trên là chính xác. Đề nghị báo chí chỉ đưa tin theo thông tin chính thức do Bộ Ngoại giao cung cấp.

5. Trong bối cảnh tình hình Biển Đông tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đề nghị các cơ quan báo chí lưu ý tuân thủ định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương trong vấn đề Biển Đông; bám sát phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao đối với các vụ việc, vấn đề mới nảy sinh; phối hợp với các cơ quan chức năng trong thông tin, tuyên truyền, nhất là các vụ việc liên quan đến Trung Quốc. Không khai thác thông tin chưa được kiểm chứng trên báo chí nước ngoài, mạng xã hội về tình hình thực địa; nâng cao công tác quản lý, kiểm soát dư luận trong nước, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động dư luận, đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước trong vấn đề Biển Đông. Tập trung thông tin, tuyên truyền chủ trương, quan điểm của Việt Nam, nhận thức chung của cộng đồng quốc tế về giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển, cũng như những đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam nhằm đảm bảo an ninh biển, duy trì trật tự dựa trên luật lệ.

6. Các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh các tuyên tin, bài khẳng định nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong khai thác thủy sản bền vững, ngăn chặn tình trạng vi phạm IUU, tạo luồng thông tin tích cực về vấn đề này, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ gỡ “thẻ vàng” của EC đối với thủy sản Việt Nam.
